

Hội Nghề cá tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu
Chi hội Bột cá & Dầu cá tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23_0823/CHBC

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 08 năm 2023

V/v: đề xuất thiết lập 'Tổ công tư FIP
đa loài BRVT' xây dựng kế hoạch
quản lý nghề lưới kéo tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Kính gửi: - **Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu**

Trước hết, thay mặt các đối tác FIP Vũng Tàu xin gửi lời cảm ơn đến Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là bà bà Phạm Thị Na - Phó Giám đốc Sở đã tham dự cuộc họp với các bên liên quan Dự án FIP Vũng Tàu (tại Khách sạn Malibu) vào ngày 27 tháng 07 năm 2023 vừa qua. Sự có mặt của lãnh đạo cấp cao Sở NN&PTNT tỉnh là một khích lệ lớn đối với các đối tác FIP Vũng Tàu. Ngoài ra, sự tham dự và phát biểu ý kiến của bà Na cũng chứng minh với các đối tác quốc tế rằng chính quyền tỉnh quan tâm và tạo điều kiện để FIP Vũng Tàu đạt được mục tiêu dài hạn là một nghề lưới kéo có trách nhiệm và bền vững.

Tất cả chúng ta đều muốn ngành thủy sản phát triển lành mạnh, không chỉ bây giờ mà cả những 20-30 năm tới đây. Và đó chính là điều mà các đối tác bột cá và thức ăn chăn nuôi trong FIP mong muốn đạt được: kinh doanh lành mạnh. Một trong những yêu cầu, đặc biệt khi xuất khẩu thủy sản sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, là phải chứng minh ở mỗi mắt xích của chuỗi giá trị rằng nguồn cung ứng là bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Đối với ngành bột cá, điều này có nghĩa là chứng nhận MarinTrust và đối với ngành khai thác hải sản, đây có thể là chứng nhận của MSC. FIP Vũng Tàu hiện đang được công nhận bởi hai chương trình quốc tế là MarinTrust và Fishery Progress (MSC). Theo đó, FIP của chúng tôi phải có khả năng cung cấp bằng chứng cho thấy nguồn cung ứng đến từ nghề cá bền vững và có thể truy xuất. Bởi ai cũng biết tính bền vững không phải ngày một ngày hai, nên một kế hoạch quản lý phù hợp cho nghề lưới kéo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lúc này là đủ. Hơn nữa, kế hoạch này phải được xây dựng dựa trên sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan.

Chúng tôi được biết tỉnh đã có quy hoạch phát triển nghề khai thác hải sản theo hướng giảm dần những nghề xâm hại đến nguồn lợi và môi trường sinh thái, đánh bắt có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững. Theo đó, tỉnh đã triển khai các biện pháp quản lý hoạt động tàu lưới kéo bao gồm: cấm hoạt động khai thác trong mùa sinh trường, về ngắn hạn giảm hoàn toàn tàu lưới kéo vùng bờ và vùng lộng, không cho đóng mới tàu lưới kéo và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân. Tỉnh cũng đang hoàn thiện đề án Chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt động ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh sang nghề khai thác hải sản có tính chọn lọc cao, thân thiện với môi trường.

HỘI N
TỈNH BÀ R
CHI HỘI CH
DẦU CÁ TỈNH

Tuy nhiên, chúng tôi không rõ liệu một kế hoạch chi tiết riêng cho quản lý nghề lưới kéo của tỉnh theo quy hoạch chung đã được xây dựng hay chưa. Vì vậy, với công văn này, với tư cách là chủ trì Dự án FIP Vũng Tàu, Chi hội Bột cá & Dầu cá mong muốn được Quý Sở xem xét và chấp thuận việc thiết lập một **Tổ công tư FIP đa loài BRVT**. Nhiệm vụ chính của tổ là tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch quản lý nghề lưới kéo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý nghề cá có trách nhiệm là **MarinTrust** và **MSC**. Điều này sẽ cho phép FIP Vũng Tàu duy trì đủ điều kiện để tiếp tục tham gia hai chương trình (**MarinTrust** và **Fishery Progress**), và các công ty bột cá của tỉnh được chứng nhận **MarinTrust** trong tương lai.

Đề xuất này của chúng tôi dựa trên cơ sở pháp lý là Quyết định số 1090/QĐ-TTg (Quyết định 1090) ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ‘*Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030*’, cụ thể là Dự án số 4 ‘*Dự án nâng cao thương hiệu, giá trị của hải sản Việt Nam*’ thuộc Phụ lục ‘**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN**’. Theo đó, mục tiêu của dự án được xác định là ‘*Xây dựng thương hiệu, giá trị của hải sản Việt Nam thông qua triển khai một số các hoạt động như: (i) Triển khai dự án cải thiện nghề khai thác (FIP) đối với một số sản phẩm để tiến tới được chứng nhận dán nhãn MSC đối với các sản phẩm đơn lẻ; (ii) Chứng nhận đạt Tiêu chuẩn cung cấp có trách nhiệm toàn cầu (IFFO RS) đối với sản phẩm thứ cấp như đầu cá, bột cá*’. Liên quan đến cơ chế thực hiện, quyết định nêu rõ ‘*Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các quốc gia tham gia hỗ trợ nguồn lực cho Chương trình. Tăng cường phối hợp công tác giữa cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình*’.

Về thành phần của **Tổ công tư FIP đa loài BRVT** chúng tôi đề xuất gồm đại diện từ các tổ chức sau đây:

STT	Tên tổ chức	Vai trò
1	Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Thành viên <ul style="list-style-type: none"> Đảm bảo hoạt động của tổ phù hợp với chủ trương chung của nhà nước Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2	Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Tổ trưởng. <ul style="list-style-type: none"> Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh quản lý nhà nước. Chủ trì và tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên để đạt được một kế hoạch quản lý nghề lưới kéo thực tế, khả thi, hài hòa lợi ích các bên liên quan đến chuỗi nghề cá đa loài.
3	Cảng cá	Thành viên <ul style="list-style-type: none"> Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh quản lý truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác phù hợp với quy định của nhà nước và thị trường quốc tế.

4	Chi hội Bột cá & Dầu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Thành viên <ul style="list-style-type: none"> Đại diện cho doanh nghiệp chế biến bột cá của tỉnh BRVT. Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh kinh tế và xây dựng thương hiệu bột cá BRVT.
5	Hội Nghề cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Thành viên <ul style="list-style-type: none"> Đại diện cho chủ tàu, ngư dân và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh nghề cá nói chung.
6	Nghiệp đoàn Nghề cá tỉnh, huyện	Thành viên <ul style="list-style-type: none"> Đại diện cho cộng đồng người đi biển và người làm dịch vụ hậu cần tại các cảng cá. Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh phúc lợi và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân, người đi biển và đội bốc xếp tại các cảng cá.
7	Kim Delta Việt Nam	Tổ phó <ul style="list-style-type: none"> Đại diện cho các đối tác FIP Vũng Tàu. Điều phối hoạt động của tổ. Vận động các bên liên quan tham gia và quản lý mối quan hệ của họ với FIP Vũng Tàu trong dài hạn. Tổ chức và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận của các bên liên quan. Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo về (i) yêu cầu của thị trường toàn cầu; (ii) phát triển và quản lý chuỗi giá trị (chuỗi giá trị nghề lưới kéo hiện có và chuỗi giá trị liên quan đến kế hoạch quản lý nghề lưới kéo).
8	Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam	Tổ phó <ul style="list-style-type: none"> Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh khoa học liên quan đến quản lý nguồn lợi hải sản.
9	IUCN Việt Nam	Thành viên <ul style="list-style-type: none"> Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh bảo tồn biển.

GHẾ C
IA-VŨNG
BIỂN B
BÀ RI-
A-

10	Chủ tàu lưới kéo, tàu hậu cần tình nguyện tham gia tổ	<p>Thành viên</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh dữ liệu khai thác, truy xuất nguồn gốc, bảo tồn và phát triển cộng đồng ngư dân. <p><i>*Lưu ý: (các) chủ tàu chia sẻ hiểu biết sâu sắc về ngành khai thác hải sản. Họ không đại diện cho tất cả các chủ tàu cá, tàu hậu cần của Bà Rịa - Vũng Tàu.</i></p>
11	Nậu vựa tình nguyện tham gia tổ	<p>Thành viên</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh dữ liệu khai thác, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu hải sản BRVT. <p><i>*Lưu ý: (các) nậu vựa hải sản chia sẻ hiểu biết sâu sắc về các giao dịch đã được thực hiện trong suốt chuỗi nghề lưới kéo. Họ không đại diện cho tất cả thương lái thủy sản của Bà Rịa - Vũng Tàu.</i></p>
12	Đại diện các tập đoàn thức ăn thủy sản là đối tác FIP	<p>Thành viên</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh yêu cầu thị trường.
13	Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp	<p>Thành viên</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, truyền thông, chuyển đổi sinh kế và phát triển cộng đồng ngư dân.
14	Không gian Khởi nghiệp Thực nghiệm Bà Rịa	<p>Thành viên</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo trong việc phát triển chuỗi giá trị mới và thí điểm các mô hình kinh doanh mới xuất phát từ việc chuyển đổi sinh kế và xây dựng thương hiệu hải sản BRVT.
15	Các doanh nghiệp chế biến hải sản khác của tỉnh BRVT (dự kiến)	<p>Thành viên</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp vào kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở khía cạnh xây dựng thương hiệu hải sản BRVT.

Nhiệm vụ của tổ: xây dựng kế hoạch quản lý nghề lưới kéo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp các tiêu chí sau:

1. Đúng chủ trương và định hướng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với việc quản lý nghề lưới kéo của tỉnh;
2. Được các chương trình chứng nhận và cải thiện nghề cá quốc tế gồm MarinTrust và Fishery Progress thừa nhận;
3. Góp phần vào nỗ lực chung dỡ bỏ thẻ vàng IUU của tỉnh;
4. Hải hòa lợi ích kinh tế và xã hội của các bên tham gia vào chuỗi giá trị nghề cá đa loài, gồm: cộng đồng ngư dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ tàu, nậu vựa, các nhà chế biến hải sản có mua nguyên liệu từ các tàu lưới kéo, các tập đoàn thức ăn thủy sản;
5. Đóng góp vào quá trình xây dựng thương hiệu hải sản Bà Rịa - Vũng Tàu: trách nhiệm - bền vững - giữ gìn và phát huy giá trị bản địa của nghề cá.

Ngân sách cho các hoạt động của tổ: Chi phí đi lại, địa điểm và ăn trưa ban đầu sẽ được FIP Vũng Tàu chi trả. Kinh phí cho hoạt động lâu dài của tổ sẽ được quyết định sau khi các bên liên quan đồng ý với nhau về mục tiêu tổng thể của kế hoạch quản lý nghề lưới kéo tại Bà Rịa - Vũng Tàu và các đối tượng thụ hưởng khi thực hiện của kế hoạch như vậy. Phân bổ ngân sách được biểu diễn trong Đính kèm 1.

Chúng tôi muốn **đề xuất một cuộc họp** giữa đại diện của Quý Sở với đại diện FIP Vũng Tàu để thảo luận chi tiết hơn về đề xuất thiết lập Tổ công tư FIP đa loài BRVT và khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 09 năm 2023.

Chúng tôi rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Quý Sở cho cuộc họp thảo luận nói trên.

Mọi chi tiết hoặc câu hỏi vui lòng liên hệ với bà Nguyễn Kim Thanh, điều phối FIP Vũng Tàu theo số điện thoại: 0913 771 208, hoặc email: thanh@kimdelta.org

Trân trọng./.

Chi hội Bột cá & Dầu cá tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Lưu: văn thư.



Nguyễn Thành Lộc

Đính kèm 1: Phân bổ ngân sách hoạt động Tổ công tư FIP đa loài BRVT

